

แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ต้องการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่	รายการ	ผู้ดำเนินการ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ	ช่วงเวลาในการดำเนินการ
1	นิสิตตรวจสอบหลักเกณฑ์การฝึกงานของหน่วยงานที่สนใจ	นิสิต	-	-	-
2	นิสิตติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้ประกอบการเบื้องต้น เพื่อแจ้งความประสงค์ฝึกงานด้วยวาจา	นิสิต	-	-	-
3	เขียนใบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง นิสิตและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา	นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา	คำร้องทั่วไป ตัวอย่างที่ 1	1 วันทำการ	รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 รอบที่ 2* ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566
4	- นิสิตยื่นคำร้องต่องานบริการการศึกษา (งานกิจการนิสิต) - งานกิจการนิสิตลงทะเบียนรับ/ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน - นิสิตลงลายมือรับหนังสือ กำกับวันที่ และดำเนินการส่ง	นิสิตและงานกิจการนิสิต	-	3 วันทำการ	รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 รอบที่ 2* ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566
5	งานกิจการนิสิตรับหนังสือตอบรับฝึกงานและแจ้งนิสิตเพื่อทราบ	งานกิจการนิสิต	-	1 วันทำการ	-

ขั้นตอนที่	รายการ	ผู้ดำเนินการ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ	ช่วงเวลาในการดำเนินการ
6	เขียนใบคำร้องขอหนังสือขอส่งนิสิตเข้ารับการฝึกงานและหนังสือขอขอบคุณ โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองนิสิตและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา	นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา	คำร้องทั่วไป ตัวอย่างที่ 2	1 วันทำการ	ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566
7	- นิสิตยื่นคำร้องต่องานบริการการศึกษา (งานกิจการนิสิต) พร้อมแนบแบบตอบรับฝึกงาน - งานกิจการนิสิตลงทะเบียนรับ/ออกหนังสือขอส่งนิสิตเข้ารับการฝึกงาน/แนบแบบประเมินผลการฝึกงาน/หนังสือขอขอบคุณ - นิสิตลงลายมือรับหนังสือ กำกับวันที่	นิสิตและงานกิจการนิสิต	-	3 วันทำการ	ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566
8	นิสิตเข้ารับการฝึกงาน - ยื่นหนังสือขอส่งนิสิตเข้ารับการฝึกงาน (เริ่มฝึกงาน) - ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการฝึกงานและขอขอบคุณ (1-2 สัปดาห์สุดท้ายของการฝึกงาน)	นิสิตและหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกงาน	-	-	สำหรับภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566 (วันอังคาร 18 เมษายน - ศุกร์ 9 มิถุนายน 2566) (8 สัปดาห์)
9	นำแบบประเมินผลการฝึกงานส่งงานกิจการนิสิตและบันทึกการฝึกงาน 1 หน้า A4	นิสิต	-	-	ภายในวันศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566

* นิสิตที่จะยื่นขอเอกสารขอความอนุเคราะห์ฝึกงานในรอบที่ 2 จะทำได้ใน 2 กรณี ดังนี้

1. หน่วยงานไม่สามารถรับนิสิตเข้าฝึกงานได้
2. หน่วยงานไม่ตอบรับหรือเพิกเฉยต่อหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน